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- T I L L A G A -

um að Skrifstofa Stúdentaráðs setji sér umhverfisstefnu.

- R Ö K S T U Ð N I N G U R -
Tillaga um að setja umhverfisstefnu fyrir skrifstofu stúdentaráðs styður við ábyrga og
sjálfbæra þróun á háskólasvæðinu og styrkir þá stöðu stúdentaráðs að leiða með góðu

fordæmi. Þegar stúdentaráð fer í herferðina ,,Stúdentar taka til”og setur kröfur á
viðskiptaaðila Háskóla Íslands varðandi umhverfismál, er mikilvægt að ráðinu takist sjálfu að

uppfylla sömu kröfur. Umhverfisstefna sýnir að stúdentaráð er ekki aðeins að tala fyrir
breytingum heldur vinnur einnig að þeim innan sinna eigin ramma. Með skýrri og mælanlegri

umhverfisstefnu getur stúdentaráð orðið fyrirmynd annarra stofnana innan háskólans,
viðskiptavina HÍ og hvetur aðra til að taka virkan þátt í að draga úr umhverfisáhrifum.
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